

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.93 แนวโน้มอ่อนค่าตามทิศทางดอกเบี้ย, กรอบ 31.80-32.00

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.93 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.89 แนวโน้มแข็งค่า เพราะไม่น่าจะเห็นการแข็งค่าของดอลลาร์มาก แต่ถ้ากนง.ลดดอกเบี้ยลงมาที่ 0.5% อาจเห็นเงินบาทอ่อนค่าแถว 32.00 คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.80-32.00

* นายจิตติพล พุกเกษมธนาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.93 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทแม้จะมีทิศทางแข็งค่า แต่ก็ยังไม่เห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาลงทุน ทั้งในหุ้นและบอนด์ไทยอย่างชัดเจน เชื่อว่าเกิดจากการปรับสัดส่วนการลงทุนของประเทศไทยในตะกร้าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทำให้สภาพคล่องในตลาดไม่สูง

* ดังนั้น ถ้าวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ "ลดดอกเบี้ย" ลงไปที่ 0.50% ก็น่าจะเห็นเงินบาทอ่อนค่าขึ้นไปทดสอบระดับ 32.00 บาท/ดอลลาร์ได้ด้วยแรงเก็งกำไรของนักค้าเงินทั้งในและต่างประเทศ

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 31.80-32.00 บาท/ดอลลาร์

* ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินอยู่ในโหมดพักฐาน ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 1.05% ขณะที่ Euro Stoxx 50 ย่อตัวลง 0.32% สวนทางกับสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำที่ฟื้นตัวแต่ละระดับ 1,745 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาสินทรัพย์ปลอดภัยโดยบอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปี ถอยกลับมาที่ระดับ 0.68% จากการปรับฐานครั้งนี้

* ส่วนในฝั่งของตลาดเงิน การปรับฐานของตลาดกลับไม่เห็นการแข็งค่าของดอลลาร์มาก เนื่องจากตลาดเลือกมองทิศทางของค่าเงินยูโร (EUR) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากนโยบายการคลังใหม่ระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสก่อน ขณะที่หลายประเทศในยุโรปก็เริ่มเปิดการเดินทางระหว่างกันมากขึ้น ในอนาคตเงินยูโรจึงอาจเร่งตัวขึ้นมากกดดันดอลลาร์ได้

* สำหรับวันนี้ จุดที่น่าสนใจที่สุด คือ การประชุม กนง. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ทั้ง "ลด" ดอกเบี้ยไปที่ระดับ 0.50% หรือ "คง" ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% โดยการลดดอกเบี้ยทันทีจะช่วยประคองเศรษฐกิจ แต่ด้วยดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำกนง.ก็อาจเลือกที่จะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยและประเมินความเสี่ยงด้านอื่นไปพร้อมกันด้วย

* อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าตลาดยังมองแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาลง ดังนั้น หาก กนง. ตัดสินใจคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ก่อน อาจเห็นบอนด์ยีลด์ระยะยาวปรับตัวขึ้นบ้าง จากระดับปัจจุบันที่ยิลด์ 10 ปี อยู่ในระดับต่ำเพียง 1.09% แต่ยีลด์ระยะสั้น (เช่นบอนด์ยีลด์ 2 ปี ที่ระดับ 0.60%) อาจไม่กระทบมากเนื่องจากความหวังว่ากนง.ต้องปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตจากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าที่ธปท.ประเมินไว้อยู่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.44 วานนี้ 99.37

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 891.96 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,707.04 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.920 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้